



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒,๑๖ ตำบลทุ่งลูกนก

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ได้ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งลูกนก (สายบ้านนายแดง สมลา ต่อจากถนนลาดยางเดิม - บริเวณที่ดินนายทิว จำเล) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๙๖ เมตร ผิวจราจรลาดยาง AC หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๙๘๐ ตารางเมตร
๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งลูกนก (สายบริเวณบ้านนายวิเชียร ประเสริฐผล - บริเวณบ้านนายจำรัส ประเสริฐผล) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๙๓ เมตร ผิวจราจรลาดยาง AC หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๕ ตารางเมตร ตามประกาศลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น

เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจ้างของหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนทราบ และเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งลูกนก ดังนี้

๑. ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จะพิจารณาคัดสินด้วยราคารวมของแต่ละโครงการ
๒. การตัดสินราคาในการทำสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลฯ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกจะพิจารณายกเลิกการประมูลฯ และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ที่จ้าง หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
๔. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประมูลฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นายอรุณ เล้าอรุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก